

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บันทึกการเล่าเรื่อง กิจกรรมพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้บุคลากร

ผู้เข้าร่วมรับฟังการเล่าเรื่อง

1. ผศ.วัชรินทร์ แสงมา ประธาน
2. นายสมเกียรติ ทองแก้ว ผู้ร่วมเล่า
3. นางญาณิศา คุณประเสริฐ ผู้ร่วมเล่าเรื่องและจดบันทึก
3. อาจารย์และบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่ โรงแรมหัวหินแกรนด์

ผู้เล่าเรื่อง	รายละเอียดของเรื่อง/สรุปสาระสำคัญ	ความรู้ที่ได้รับ
ผศ.วัชรินทร์ แสงมา	<p>การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน</p> <p>เนื้อหา</p> <ol style="list-style-type: none">1.ความสำคัญของภาษาอังกฤษ2.คนไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษดี แต่ไม่กล้าพูด3. สาระพึดความรู้หาได้ถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรง4. การเล่าเรื่องในปัจจุบันใช้ present tense5. เรื่องในอดีต ใช้ past tense6. เรื่องราวในอนาคตใช้ future tense <ol style="list-style-type: none">7. passive voice	<p>ความรู้ด้านไวยากรณ์ ของคนไทยมีมาก แต่การฟังและพูดทำได้ไม่ค่อยดี เนื่องจากความอายซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยฝึกบ่อยๆ เช่นคุยกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เช่น สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น(ในกิจกรรมนี้ อ. ทองดี ได้นำผู้ช่วยที่เป็น นศ.ต่างชาติ ที่เป็นสเปน เยอรมัน เม็กซิโก มาร่วมกิจกรรมด้วย) เมื่อคล่องแล้วค่อยขยับเป็น เพื่อนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต่อไป</p> <p>การใช้ กาล (tense) ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ทำให้เราสามารถสื่อสารได้ใกล้เคียงความต้องการของเรามากที่สุด</p> <p>ลีลาในการสื่อสาร เช่น passive voice ทำให้สามารถเน้นความสำคัญในการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

ผู้เล่าเรื่อง	รายละเอียดของเรื่อง/สรุปสาระสำคัญ	ความรู้ที่ได้รับ
<p>ผศ.วัชรินทร์ แสงมา</p>	<p>8. กิจกรรมแนะนำตัวโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p>9. กิจกรรมการสังสรรค์ตอนค่ำในงานเลี้ยง</p> <p>10. ในภาษาอังกฤษไม่ได้มีแต่ประโยคใจความเดียวเท่านั้น (simple sentence)</p> <p>10. การฟัง พูด อ่าน เขียน ควรฝึกให้ครบ</p>	<p>ได้หัดใช้การพูดและฟังในลักษณะเป็นทางการ และมีรูปแบบเป็นการเล่าเรื่องหรือบรรยาย (narrative)</p> <p>ได้หัดใช้การพูดและฟัง ในลักษณะไม่เป็นทางการ และการแปลความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยค (the word between the line) ที่มีกปรากฏอยู่ในเนื้อเพลงเสมอ</p> <p>ในการใช้ภาษาอังกฤษนั้น การรู้โครงสร้างของประโยคว่ามี 4 แบบ คือ ประโยคใจความเดียว (simple sentence) ประโยคใจความรวม (compound sentence) ประโยคใจความซ้อน (complex sentence) และ ประโยคใจความรวมซ้อน (compound complex sentence) จะทำให้สามารถสื่อสารได้ลุ่มลึก สละสลวยมากยิ่งขึ้น</p> <p>การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้น ควรจะทำให้ครบ แต่ควรเน้นการสนทนาให้มากเพราะจะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา</p>
<p>นายสมเกียรติ ทองแก้ว</p> <p>ผศ.วัชรินทร์ แสงมา</p>	<p>ถาม ถ้าเราพูดไม่ถูกหลักภาษาถือเป็นการเสียมารยาทไหมครับ</p> <p>ตอบ โดยทั่วไปเค้าจะเข้าใจว่าเราไม่ได้มีเจตนา เค้าไม่ถือว่าเสียมารยาท และจะช่วยแก้ไขให้เรา แต่ถ้าเราพูดได้ไเพราะถูกต้อง เค้าจะชื่นชมเราค่ะ</p>	

<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนที่ 1</p> <p>ผศ.วัชรินทร์ แสงมา</p>	<p>ถาม การฟังภาพยนตร์ที่ใช้เสียงในฟิล์มสามารถช่วยพัฒนาการทักษะในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นหรือเปล่า</p> <p>ตอบ ช่วยได้มากเลยค่ะเพราะหลายคนก็เริ่มต้นด้วยวิธีนี้แต่ต้องอาศัยความขยันและตั้งใจจริง</p>	
<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนที่ 2</p> <p>ผศ.วัชรินทร์ แสงมา</p>	<p>ถาม พอจะมีเคล็ดลับอย่างไรที่จะเสนอผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ตอบ ควรจะเลือกหนังที่เป็น Sound track และมี sub title เป็นภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้เราตรวจสอบความถูกต้องได้</p>	